

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2022**

Thực hiện Công văn số 4441/UBND-NC ngày 01/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về báo cáo kết quả phòng, chống mua bán người năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Tịnh Châu báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN**

Xã Tịnh Châu với diện tích 655,26 ha nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 7km về hướng Đông. Phía Đông giáp xã Tịnh Thiện và Tịnh Long, phía Tây giáp xã Tịnh Ấn Đông và Tịnh An, phía Bắc giáp Tịnh Thiện, phía nam giáp xã Tịnh Long và Tịnh An. Với 1.869 hộ, 7.685 nhân khẩu, được chia làm 03 thôn.

Nhân dân trong xã sống chủ yếu bằng nghề nông, một số buôn bán, làm ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; trong những năm qua kinh tế - xã hội của địa phương chịu sự tác động của tình hình giá cả thị trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu việc làm của người dân, sự phát triển và tác động mạnh mẽ của mạng xã hội cộng với nhận thức của người dân còn hạn chế... dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

#### **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện**

Để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người”, Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 xã Tịnh Châu đã đẩy mạnh việc thực hiện các đề án đã được phê duyệt; lồng ghép nội dung của Chương trình phòng, chống mua bán người với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương như xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Định kỳ hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, khắc phục những khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công an xã, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 138 xã đã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và các hội đoàn thể của xã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người. Chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, huy động

sức mạnh tổng của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán, người nói riêng.

## **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa**

Công an xã phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, hội, đoàn thể, ban thôn kết hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 03/03 thôn trên địa bàn xã; kết hợp lồng ghép với các buổi họp của xã, ngày hội đại đoàn kết tại các thôn, xóm, các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã để tuyên truyền phổ biến pháp luật để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật.

## **3. Công tác đấu tranh, triệt xóa**

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong năm 2022, trên địa bàn xã Tịnh Châu chưa phát hiện vụ việc gì có liên quan đến tội phạm mua bán người.

Trên đây là báo cáo kết quả phòng, chống mua bán người năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Tịnh Châu báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố) biết, theo dõi chỉ đạo./.

### **Nơi nhận:**

- UBND TP Quảng Ngãi;
- CATP Quảng Ngãi;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Lâm**